

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 04 năm 2021**

#### **I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm**

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 403 ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

#### **1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh**

Bà con nông dân phấn khởi vì thu hoạch lúa vụ Đông xuân trúng mùa, được giá (giá cả tương đối ổn định), nông dân thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, theo phản ánh của dư luận, vẫn còn tình trạng nông dân bị thương lái ép giá; tình hình giá cả một số mặt hàng nông sản vẫn còn bấp bênh, việc nông dân sản xuất nông sản một số nơi còn chưa theo quy hoạch, chủ yếu là tự phát, khó kiểm soát được đầu ra; giá cả tra chưa được cải thiện; giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn ở mức cao và có chiều hướng tăng. Người dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, định hướng và quy hoạch sản xuất, tạo đầu ra cho các mặt hàng nông sản để bà con nông dân yên tâm sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tham gia vào các tổ liên kết sản xuất, hợp tác xã để sản xuất đạt hiệu quả hơn; có giải pháp để xử lý các thương lái mua lúa ép giá người nông dân.

#### **2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

##### **\* Về Y tế và tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19:**

- Dư luận tiếp tục quan tâm, theo dõi diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước. Qua đó, người dân tin tưởng vào các giải pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và của tỉnh; an tâm trước sự kiểm tra chặt chẽ của các ngành chức năng trong tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Việt Nam qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở tại huyện An Phú và được xử lý cách ly ngay. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận vẫn còn một số ít người dân có tâm trạng lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ, Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên giới với tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Nhân dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ ở tuyến biên giới giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal, tỉnh Takeo (Campuchia) để ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân an tâm hơn. Kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả trong việc tiêm phòng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

- Về ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua khảo sát ý kiến của những người được hỏi, có 85% ý kiến đánh giá thông qua công tác tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng, hầu hết người dân hiểu được trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Người dân tích cực theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, hạn chế đi lại và tuân thủ quy tắc “5k” của Bộ Y tế. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận, vẫn còn một số người dân còn lơ là, không mang khẩu trang khi đến các khu vực chợ và nơi công cộng (kể cả trong các cuộc họp đông người của một vài sở, ngành). Qua đó, đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh.

**\* Cải cách hành chính:**

Chủ trương làm căn cước công dân có gắn chip điện tử nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý công dân nơi cư trú, nhưng việc triển khai trên thực tế còn một số bất cập như: Việc triển khai ở một số nơi làm xuyên đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe lực lượng Công an làm nhiệm vụ, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; một số trường hợp người lớn tuổi gặp khó khăn khi làm căn cước công dân (do không có ngày, tháng sinh). Việc giải thích, hướng dẫn cho người dân, sự phối hợp giữa Công an và Tư pháp ở một số nơi còn lúng túng nên người dân phải đi lại nhiều nơi để xác nhận làm giấy khai sinh, mới hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân. Nguyên vọng của người dân đề nghị ngành Công an cần phối hợp với Tư pháp có giải pháp cải tiến thủ tục xác nhận bộ khai sinh, làm giấy khai sinh cho người lớn tuổi đơn giản, nhanh chóng hơn (đối với người chưa có ngày, tháng sinh trong chứng minh nhân dân), nếu cần thiết cho công dân cam kết ngày, tháng sinh khi làm giấy khai sinh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp năm 2018 (Công văn 667/HTQTCT-HT ngày 11/6/2018 của Cục hộ tịch quốc tịch chứng thực Bộ Tư pháp về việc hướng xử lý đối với trường hợp không có ngày, tháng sinh khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân và căn cước công dân); đồng thời, tăng cường nhiều điểm triển khai thực hiện để giảm thời gian chờ đợi của người dân.

**\* Đầu tư và xây dựng:**

- Theo phản ánh của dư luận, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang quan tâm đến việc An Giang đưa ra đấu giá 02 mỏ cát sông Tiền, sông Hậu có được giá cao nhất từ trước đến nay như: Giá đấu khởi điểm ban đầu chỉ 7,2 tỉ đồng nhưng được doanh nghiệp bỏ giá lên đến 2.811 tỉ đồng. Điều khiến dư luận và các doanh nghiệp trong giới kinh doanh, khai thác cát sông ngạc nhiên, bất ngờ vì mức giá trúng đấu giá và giá khởi điểm có độ chênh lệch nhiều nhất từ trước đến nay. Cụ thể, mỏ cát trên sông Hậu có giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng nhưng một doanh nghiệp ở thị xã Tân Châu (An Giang) trúng với mức giá gần 273 tỷ đồng, cao trên 62 lần so với giá khởi điểm. Riêng mỏ cát trên sông Tiền, có giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng, kết thúc phiên đấu giá, một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh trúng đấu giá với mức giá 2.811 tỷ đồng, cao tương đương 390 lần so với giá khởi điểm.

Qua vụ việc cho thấy, giá trị của khoáng sản tài nguyên rất cần thiết trong cuộc sống và xây dựng. Dư luận mong muốn các ngành chức năng cần kiểm tra, thanh tra chặt chẽ trong quy trình tổ chức đấu thầu, tăng cường quản lý địa phương về khoáng sản. Công khai minh bạch trong quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng cường sự giám sát của Nhân dân để hạn chế tiêu cực và tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

- Huyện Thoại Sơn: Người dân trên địa bàn xã Tây Phú quan tâm và đề nghị các ngành chức năng quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp xây dựng chợ Tây Phú và bờ kè trước khu vực chợ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của người dân.

- Huyện Châu Thành: Dự luận mong muốn các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc dự án kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu để đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Theo phản ánh của dự luận, tình trạng đồn thổi tăng giá đất để đầu cơ, mua bán đất đang diễn ra khá sôi nổi trong tỉnh, nhất là ở thành phố Long Xuyên đã gây khó khăn cho người có nhu cầu cần đất thật sự để xây dựng nhà ở, từ đó ảnh hưởng nhất định đến kinh tế xã hội và mời gọi đầu tư hiện nay. Nguyên vọng của người dân mong muốn chính quyền và các ngành chức năng cần công khai quy hoạch quản lý, sử dụng đất, quy hoạch phát triển từng địa phương; kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với việc tự tung tin, đồn thổi giá đất ở các khu dân cư nhằm đầu cơ trục lợi của tổ chức, cá nhân.

**\* An sinh xã hội:**

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19, lượng hàng hóa nông sản, xuất khẩu giảm rõ rệt, đa số hộ tiểu thương kinh doanh cầm chừng, việc làm của người lao động giảm, người dân mong muốn Nhà nước quan tâm có chính sách giãn nợ, khoan nợ, giảm thuê cho các hộ trực tiếp kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh; vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, cận nghèo, những người trong độ tuổi lao động thất nghiệp để có điều kiện ổn định cuộc sống.

**\* Về trật tự an toàn giao thông:**

Dự luận tiếp tục phản ánh đến vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên vào giờ cao điểm và các ngày thứ bảy, chủ nhật (do vào mùa vía bà Chúa Xứ Núi Sam); đồng thời, rất mong đợi các ngành chức năng của tỉnh sớm có kế hoạch thi công tuyến đường tránh Long Xuyên để giảm bớt lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 91. Đối với hai nội dung này, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản (Công văn số 782/SGTVT-QLKCHTGT ngày 19/4/2021) trả lời với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Sở Giao thông tiếp thu ý kiến phản ánh của Nhân dân về vấn đề ùn tắc giao thông và sẽ làm việc với Công an tỉnh, các ngành có liên quan sớm có kế hoạch phối hợp thực hiện; đối với việc thi công tuyến đường tránh Long Xuyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và các ngành có liên quan trong đó có Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần làm việc với Văn phòng Chính phủ, các Bộ chủ quản. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải cho biết, do phải thực hiện một số thủ tục theo quy định của Quốc tế, nên dự án phải đến tháng 10/2021 mới có thể khởi công.

- Huyện Tịnh Biên: Một số hộ gia đình ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên đề nghị các ngành chức năng đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình cống thoát nước cấp Quốc lộ 91 đoạn Chùa Mới (khóm Xuân Phú) để thuận tiện trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

- Huyện Tri Tôn: Có ý kiến phản ánh, người dân tụ tập mua bán, lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông đoạn đường gần cầu Lò Gạch, xã An Tức. Nguyên vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, nhắc nhở các hộ mua bán thực hiện đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông.

- Thành phố Long Xuyên: Thời gian gần đây, các nhóm thanh niên cố tình chạy xe lạng lách, net pô, chạy nhanh từ tuyến đường cầu Cái Sơn đến cầu Vàm Cống, người dân mong muốn ngành công an thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

**\* Công tác tổ chức, cán bộ:**

Dư luận trong Cựu chiến binh phản ánh, thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về quy hoạch cán bộ Hội các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, hiện nay một số Hội Cựu chiến binh cấp huyện còn lúng túng và chưa xác định việc còn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện hay không (theo phản ánh thì một số huyện như Phú Tân, Tịnh Biên, Thoại Sơn sắp tới có thể không còn chức danh Phó Chủ tịch Hội); nếu thực hiện như vậy sẽ gặp khó về công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Đối với cấp xã cũng có một số đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã chưa đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đáp ứng về tiêu chuẩn, trình độ để tiếp tục công tác theo yêu cầu xã “Nông thôn mới” và “Nông thôn mới nâng cao” nên không đưa vào quy hoạch, vì vậy ảnh hưởng đến tâm lý và tư tưởng của cán bộ đang công tác. Dư luận trong Cựu Chiến binh đề nghị cấp ủy huyện và xã sớm có chủ trương, quyết định về cơ cấu tổ chức của Hội Cựu Chiến binh để cán bộ yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu.

**3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội**

- Huyện Tịnh Biên: Có ý kiến phản ánh, trên địa bàn xã An Phú có 01 trường hợp bị bệnh tâm thần, không nơi ở ổn định, có nhà người quen ở ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên; hằng ngày với cái túi và một khúc cây ông đi từ khu dân cư này sang khu dân cư khác, miệng chửi bâng quơ, có khi đánh trẻ nhỏ gây mất trật tự ở khu dân cư. Người dân đề nghị lực lượng công an xã phối hợp với cán bộ Lao động, thương binh và xã hội của xã hoàn tất thủ tục đưa đối tượng này vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.

- Hiện nay, tình trạng trộm cắp tài sản vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Qua khảo sát về vấn đề này, có 52% ý kiến của những người được hỏi cho rằng có xảy ra ở địa phương nhưng rất ít, 15% ý kiến cho rằng còn diễn ra phổ biến. Cụ thể:

+ Thành phố Long Xuyên: Tại phường Mỹ Xuyên, xảy ra 01 vụ trộm, đối tượng đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, có camera ghi hình lại và báo công an phường Mỹ Xuyên nhưng việc truy vết đối tượng phạm tội chưa phát hiện được; khu vực khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, kẻ trộm lợi dụng ban đêm nhà vắng chủ bẻ khóa vào nhà lấy cắp tài sản; phường Mỹ Thới, ngoài việc trộm cắp xe gắn máy (đậu xe trong rào nhà), còn xảy ra tình trạng kẻ trộm cửa ô khóa cửa bằng máy cửa chạy bằng bin để vào nhà, tháo luôn camera để trộm vàng và khống chế cháu gái cướp tiền;... Trong hơn hai tuần vừa qua, ở gần ngã ba Quốc lộ 91 chợ Cái Sao mới và chợ Cái Sao cũ gần Đình Thần Mỹ Thới, đã xảy ra 02 trường hợp cửa khóa cửa để trộm tài sản.

+ Huyện Thoại Sơn: Trộm xe honda ở Kênh Ông Cò; trộm cắp gà, cá ở ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch; trộm xe mô tô ấp Kiên Hào, xã Bình Thành; trộm cắp vật ở khu vực chợ Phú Hòa; trên địa bàn ấp Phú Bình, xã An Bình, xảy ra một vụ ăn trộm tiền 200.000.000 đồng.

+ Huyện Châu Phú: Theo phản ánh của một số người dân, trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ trộm vặt như lấy cắp hoa kiểng, nhất là cây kiểng để ở vỉa hè vào ban đêm vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi; trộm trái cây, trộm chó, gà còn xảy ra ở xã Khánh Hòa và Mỹ Đức.

- Huyện Chợ Mới: Địa bàn ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, tình trạng trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra; kẻ trộm bắt chó, khi chủ nhà phát hiện đuổi theo bị đối tượng trộm cắp hành hung.

Qua đó, nguyện vọng của Nhân dân mong muốn các ngành chức năng, đặc biệt là ngành công an cần tăng cường công tác tuần tra, theo dõi và nắm tình hình an ninh trật tự địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với những địa điểm có lắp đặt camera an ninh, đề nghị cần phát huy tốt hệ thống này để truy vết hiệu quả các đối tượng phạm tội. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và khóm ấp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, tham gia tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm để ngành công an theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội.

#### **4. Tình hình dư luận Nhân dân quan tâm về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Qua khảo sát công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của ngành chức năng tại địa phương, có 86% ý kiến của những người được hỏi đánh giá công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của ngành chức năng tại địa phương tổ chức rất chu đáo, chặt chẽ, thể hiện được tính dân chủ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định, số lượng bà con cử tri tham gia đảm bảo. Bên cạnh đó, đa số bà con cử tri đều thể hiện sự tin tưởng đối với người được giới thiệu ra ứng cử và mong muốn những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nếu được trúng cử cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu HĐND, có trách nhiệm với công việc, thường xuyên giữ mối liên hệ tại nơi cư trú, quan tâm nghiên cứu đề ra nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một vài địa phương cử tri ít phát biểu ý kiến đối với những người được giới thiệu ứng cử.

- Qua nắm thông tin dư luận liên quan đến nhân sự được hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Dư luận tin tưởng các ngành chức năng trong việc xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các bước để hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử có sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, dư luận mong muốn người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần chuẩn bị chương trình hành động cụ thể, phù hợp, sát với thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị để đạt hiệu quả cao trong cuộc bầu cử.

## **II. Một số đề xuất, kiến nghị**

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

### **1. Kiến nghị UBND tỉnh**

- Quan tâm và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản; chỉ đạo các ngành liên quan quan tâm khảo sát, nắm tình hình thương lái ép giá nông dân để có giải pháp bảo vệ quyền lợi cho nông dân trong những vụ mùa tiếp theo.

- Quan tâm, tiếp tục kiến nghị với Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải sớm khởi công dự án đường tránh Long Xuyên nhằm giảm tải ùn tắc giao thông trên quốc lộ 91 hiện nay.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Y tế: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra sức khỏe những người xuất, nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt là các địa bàn giáp biên giới với tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia); tăng cường chỉ đạo các ngành y tế địa phương phối hợp với ngành công an theo dõi tình hình tạm trú và người ngoài tỉnh trở về địa phương. Đồng thời, phối hợp tốt với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân an tâm.

+ Sở Giao thông, vận tải: Quan tâm và có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Công an tỉnh: Quan tâm đến những ý kiến phản ánh của dư luận liên quan đến trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong báo cáo.

- Các sở, ban, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

## **2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố**

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giao thông, vận tải; Công ty Điện nước An Giang; UBND thành phố Long Xuyên; Công an tỉnh được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

### ***Nơi nhận:***

- BTT.UBTMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- VP Tỉnh ủy;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở NN&PTNT;
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBTWMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBTWMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Lĩnh**